
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 7/2562 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ 2 อาคารราชภฏัเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ผู้มาประชุม 

๑. นายทินกร  นําบุญจิตต์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๒. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๓. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๔. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๕. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๓. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๔. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๕. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล   แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๗. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๘. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๙. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธ์ิ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๑. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๒. ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2562 วันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 



๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ผู้ไม่มาประชุม 
  ผศ.ดร.เสริมศกัด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี 
๙. ผศ.พรพิมล  วงศ์สุข รองอธิการบดี 
๑๐. อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๒. ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๓. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๔. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๕. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๖. อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค ์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
๑๗. อ.ดร.ไกรลาส จิตร์กุล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๘. อ.ดร.กฤษฎา บุญชม รองผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

แทนผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๙. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๐. ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๒๑. อ.อํานาจ โกวรรณ ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
๒๒. นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๒๓. นางประไพ ปรีชา รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๒๔. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
๒๕. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์  
๒๖. ผศ.ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิปล ์ อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๒๗. ผศ.ทัศนีย์  บุญแรง อาจารย์ประจําภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ 
๒๘. ผศ.สมรวี อร่ามกุล อาจารย์ประจําภาควิชาคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๙. ผศ.กัลยา พรหมวัชรานนท์ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันตก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๓๐. รศ.ดร.สามารถ ใจเต้ีย อาจารย์ประจําภาควิชาสาธารณสุขศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๑. นางสาววรรณวิไล เม็งทอง ครูชํานาญการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๓๒. นางชนิตา  อิศรเสนา ครูชํานาญการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๓๓. นางสาวอักษรา บุษบรรณ์ บรรณารักษ์ ชํานาญการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๓๔. อ.ปัทมา รัตนกมลวรรณ อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๓๕. อ.ชลธิดา  ณ ลําพูน อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๓๖. อ.ตฤณ หงษ์ใส อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๓๗. อ.ว่าที่ ร.ต.กริช  สอ้ิงทอง อาจารย์ประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ 
๓๘. อ.วรพล วัฒนเหลืองอรุณ อาจารย์ประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ 
๓๙. อ.สุกัญญา สุทธาวาสน์ อาจารย์ประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ 
๔๐. ผศ.จิรวรรณ บุญม ี อาจารย์ประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ 
๔๑. ผศ.ธวัชชัย บุญม ี อาจารย์ประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ 
๔๒. อ.ดร.ภัทรานิษฐ ์ สรเสริมสมบัติ อาจารย์ประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ 
๔๓. รศ.ดร.วาริพิณ มงคลสมัย อาจารย์ประจําภาควิชาบัญชีและการเงิน 

คณะวิทยาการจัดการ 
๔๔. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔๕. รศ.ยุพิน อินทะยะ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔๖. รศ.รังสรรค์ จันต๊ะ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังน้ี 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
  
 นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดีกับนายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่หายจากอาการป่วย และกล่าวอวยพรให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
เป็นปกติโดยเร็ว  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ 
 
 ๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 

 
  1.2.1 การมอบสัมฤทธิบตัรให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

ทีผ่่านความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ใหด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการ และไดร้บัเงนิประจาํตําแหน่ง จํานวน 5 ราย  

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เห็นชอบให้
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 5 ราย ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ได้แก่  
 ๑)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศาสตร์ 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานที่ได้รับให้เลื่อน
ตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “การบริหารจัดการยุคใหม ่
และภาวะผู้นํา” และตํารา เรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์”  
 ๒)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ บุญแรง อาจารย์ประจําภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์  
ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ 
จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “การคิดและการส่งเสริมความคิดเชิงสร้างสรรค์” 
และงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้ของเล่นพ้ืนบ้าน” 
(ปริมาณงาน 100%)  
 3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมรวี อร่ามกุล อาจารย์ประจําภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่ง
ทางวิชาการ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “การบริหารฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ” และ 2) งานวิจัย จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) เรื่อง “A Modular Framework of River Weir 
Operations for Water Resource Management Systems” (ปริมาณงาน 70%) และ (2) เรื่อง “A Self 
Adaptive Telemetry Station for Flash Flood Early Warning Systems” (ปริมาณงาน 40%) 
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 4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา พรหมวัชรานนท์ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันตก  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงาน 
ที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “Basic 
English Grammar” และ 2) งานวิจัย จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) เรื่อง “The Integration of MAT 
Approach with ASEAN Social and Cultural Link : the Development of an Instructional Model to 
Enhance Youth’s Intercultural Communicative competence and Attitudes” (ปริมาณงาน 100%) 
และ (2) เรื่อง “การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาชุดสื่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเองสําหรับตํารวจจราจรในภาคเหนือตอนบน” (ปริมาณงาน 70%) 
 5) รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเต้ีย อาจารย์ประจําภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยมีผลงาน 
ที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการสอน รายวิชา  
“การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” 2) ตํารา เรื่อง “อนามัยสิ่งแวดล้อม” และ 3) งานวิจัย จํานวน  
2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “วัฒนธรรมสุขภาพชุมชนลุ่มนํ้าลี้ จังหวัดลําพูน” (ปริมาณงาน 100%) และเร่ือง  
“การประเมินผลบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง พิธีกรรมพ้ืนบ้านล้านนาเพ่ือการเสริมสร้างสุขภาพสําหรับ 
ผู้ติดเช้ือและผู้ป่วยเอดส์” (ปริมาณงาน 80%)  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบและขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตําแหน่งทางวิชาการและเงินประจําตําแหน่ง 
ทั้ง 5 ราย 
 
  1.2.2 การมอบสัมฤทธิบตัรใหบ้คุลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

ทีผ่่านความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  
ใหด้าํรงตาํแหน่งทีสู่งขึน้ ตาํแหนง่ประเภทวิชาการ  
ตําแหน่งครูชาํนาญการ จํานวน ๒ ราย 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เห็นชอบให้
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหน่งครูปฏิบัติการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น เป็นตําแหน่งครูชํานาญการ ต้ังแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 จํานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาว
วรรณวิไล เม็งทอง และนางชนิตา อิศรเสนา  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบและขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นทั้งสองราย 
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  1.2.3 การมอบสัมฤทธิบตัรใหบ้คุลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  
ทีผ่่านความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  
ใหด้าํรงตาํแหน่งทีสู่งขึน้ ตาํแหนง่ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  
กรณปีฏบิตังิานเฉพาะดา้นหรือเฉพาะทาง ระดบัชาํนาญการ จํานวน 1 ราย 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เห็นชอบให้
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 1 ราย ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่งประเภทเช่ียวชาญ
เฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ระดับชํานาญการ คือ นางสาวอักษรา บุษบรรณ์ 
บรรณารักษ์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งเช่ียวชาญเฉพาะ  
ระดับชํานาญการ โดยมีผลงานที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่งเช่ียวชาญเฉพาะ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่  

1) คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง “การวิเคราะห์เลขหมู่และการให้หัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” (ปริมาณงาน ๑๐๐ %)  

2) งานวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของบุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร” 
(ปริมาณงาน ๑๐๐ %)  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบและขอแสดงความยินดีกับนางสาวอักษรา บุษบรรณ์ ที่ได้รับการดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น 
 
  1.2.4 การแสดงความยินดกีบัข้าราชการพลเรือนดีเดน่ 

ประจําปี พ.ศ. 2561 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ 
ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2561 
จากคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 
2562 และได้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องวายุภักษ์  
2 – 4 ช้ัน 4 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบและขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ที่ได้รับการให้เลือก
ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2561 
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  1.2.5 ผลการเข้าร่วมการแข่งขันรายการ World Hip Hop Dance 
Championship 2019 ระหว่างวันที่ 1 – 12 สิงหาคม 2562 
ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ ดาวทาวน์ คอมเพลก็ซ์ กรุงเทพมหานคร 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ได้นํานักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ THAILAND HIPHOP DANCE Championship 
2019 เมื่อวันที่ 20 – 21 เมษายน 2562 ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ ดาวทาวน์ คอมเพล็กซ์ 
กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รุ่น Junior Division (อายุ 7 – 12 ปี) ได้รับรางวัล
เหรียญทอง และเงินรางวัล 15,000 บาท และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ปี 2019 เพ่ือไปแข่งขัน 
ชิงแชมป์โลกที่เมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ในรายการ World Hip Hop Dance Championship 
2019 ระหว่างวันที่ 1 – 12 สิงหาคม 2562  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณางบประมาณสนับสนุนให้กับตัวแทนของประเทศไทย
เพ่ือไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ในรายการ World Hip Hop Dance 
Championship 2019 ระหว่างวันที่ 1 – 12 สิงหาคม 2562 โดยให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่จัดทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
  1.2.6 คณะกรรมการศกึษาข้อมูลแนวทางการเปลี่ยนสถานะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือใหเ้ปน็มหาวิทยาลยัในกํากบั 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กลุ่มภาคเหนือ ได้ดําเนินการให้แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ศึกษาข้อมูลและแนวทางการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือให้เป็นมหาวิทยาลัย 
ในกํากับของรัฐ เพ่ือระดมความคิด ศึกษาข้อมูล การวางแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การสื่อสาร การสร้าง
ความเข้าใจและการเตรียมร่างพระราชบัญญัติ และการร่างกฎหมายประกอบพระราชบัญญัติ น้ัน  

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาข้อมูล 
และแนวทางการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือให้เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ 
ของรัฐเพ่ือให้การทํางานของคณะกรรมการศึกษาข้อมูลและแนวทางการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือให้เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.2.6 นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
  



๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ขอให้อาจารย์ ดร.

ถนัด บุญชัย รายงานความคืบหน้าให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูล ในฐานะประธานกรรมการ 
คณะกรรมการศึกษาข้อมูลและแนวทางการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือให้เป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และเสนอให้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมในการทําความเข้าใจกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

2. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ในฐานะ
ประธานกรรมการ คณะกรรมการฯ กล่าวว่า คําสั่งฉบับน้ีเป็นคําสั่งที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ในฐานะประธานภูมิภาคมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือแต่งต้ัง และจะมีการแต่งต้ังกรรมการเพ่ิมเติม 
ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดังน้ัน จึงต้องรอคําสั่งเพ่ิมเติมกับคําสั่งฉบับแก้ไขให้เรียบร้อย
เสียก่อน และหากคณะกรรมการมีความพร้อมจะเริ่มดําเนินการประชุมครั้งแรกช่วงเดือนกรกฎาคมน้ี 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง กล่าวว่า สภาคณาจารย์และข้าราชการมีการขับเคลื่อนเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ในเบ้ืองต้น มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตนเองทั้งน้ัน ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการอย่างไรที่จะทําความเข้าใจกับบุคลากรทั้งหมด สภาคณาจารย์และข้าราชการได้นําเรื่องน้ีเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา และคาดว่าไม่น่าจะเกินเดือนกรกฎาคมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
จะจัดประชุมเพ่ือทําความเข้าใจกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

4. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ควรกําหนดช่วงระยะเวลาของ
ความสําเร็จให้ชัดเจน ไม่ควรใช้ระยะเวลานานเกินไป 

5. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ในฐานะ
ประธานกรรมการ คณะกรรมการฯ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า โดยส่วนตัวได้ปรึกษากับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เก่ียวกับการนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบให้เป็นหน่วยงานในกํากับ
ของรัฐ เช่น มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คาดว่าระยะเวลาของการดําเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูล 
โดยตกผลึกน้ันไม่น่าจะเกินหกเดือน และขอเรียนข้อมูลให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เข้าใจเบ้ืองต้นว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่งภาคเหนือ น้ัน ค่อนข้างเข้มแข็งในการขับเคลื่อนเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเรื่องน้ีเป็นความต้ังใจ
ที่จะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 8 แห่ง ได้ทราบข้อมูลเชิงลึกทั้งด้านบวกและด้านลบของการออกนอกระบบ 
โดยไม่ประสงค์ที่จะให้เป็นประเด็นมาโต้เถียงกันและขยายความคิดเห็นในวงกว้างเหมือนกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 
ที่ออกนอกระบบ กรรมการชุดน้ีเป็นกรรมการที่แต่งต้ังขึ้นมาเพ่ือศึกษาข้อมูลแนวทางการเปลี่ยนสถานภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือให้เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ไม่ได้เป็นกรรมการที่จะมาตัดสินว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 8 แห่ง จะต้องออกนอกระบบหรือไม่ กรรมการชุดน้ีมีอิสระเรื่องการศึกษาข้อมูลอย่าง
เต็มที่ แล้วนําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ส่วนการจะออกนอกระบบ
หรือไม่น้ันเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งที่จะต้องนําข้อมูลไปวิเคราะห์กันเอง เน่ืองจากสภา
มหาวิทยาลัยกับประชาคมของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีบริบทที่แตกต่างกัน  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  

 



๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

  1.2.7 สําเนาหนังสือการตอบข้อหารือเกี่ยวกบัอํานาจการบรหิารจัดการ 
เงินอุดหนนุทัว่ไป งบค่าใชจ่้ายบุคลากร  
ของสํานกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ได้มีหนังสือถึงสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เดิม) เพ่ือขอหารือเก่ียวกับอํานาจการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป งบค่าใช้จ่าย
บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือให้การบริหารงานบุคลากรและการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณหมวดอุดหนุนที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
บรรลุวัตถุประสงค์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549  

บัดน้ี สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาตอบข้อหารือ
ดังกล่าวแล้ว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ และมหาวิทยาลัยจะได้นําไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานบุคคลและการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดอุดหนุนที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี
ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.2.7  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  

 
๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
 

  1.3.1 วารสารพงิค์ราชภฏั 
ปทีี่ 16 ฉบบัที่ 3 ประจําเดอืนมีนาคม 2562 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทําวารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 
ฉบับที่ 3 ประจําเดือนมีนาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย  
ที่เป็นประเด็นสําคัญให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.1 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณเรื่องกีฬายุวชน
ภาคฤดูร้อนอย่างจริงจัง ดังน้ัน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรเตรียมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ในปีงบประมาณต่อไปให้ดี เพราะกิจกรรมน้ีทําให้กลายเป็นจุดแข็งและจุดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ในภาคเหนือไปแล้ว   
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  



๑๐ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

  1.3.2 วารสารพงิค์ราชภฏั 
ปทีี่ 16 ฉบบัที่ 4 ประจําเดอืนเมษายน 2562 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทําวารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 
ฉบับที่ 4 ประจําเดือนเมษายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย  
ที่เป็นประเด็นสําคัญให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.2 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 
  1.3.3 ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

ปทีี่ 3 ฉบบัที่ 5 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทําข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/
กิจกรรม และมติสภามหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสําคัญให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจ
ได้รับทราบ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.3 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 
  1.3.4 รายงานการพจิารณาศกึษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดหลกัสตูร 

และกระบวนการเรียนรูต้ามศาสตรพ์ระราชาสู่การปฏบิตัทิีย่ั่งยืน 
ของคณะกรรมาธิการการศกึษาและการกฬีา สภานติบิญัญตัแิหง่ชาต ิ

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีอาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว ได้ร่วมเป็น
คณะทํางานในคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ซึ่งได้จัดทํารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการ 
จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ย่ังยืน ขึ้น เพ่ือสืบสานศาสตร์พระราชา 
ให้คงอยู่กับประชาชนและเพ่ือดําเนินการตามพระราชปณิธานและการพัฒนาคนในชาติให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย 
การพัฒนาคนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และยุทธศาสตร์ชาติ และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน 
ได้ประกอบอาชีพที่ชอบ ตรงตามศักยภาพที่มีอยู่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความสุขที่ย่ังยืน  
  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.4 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
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  1.3.5 แบบสํารวจการแจ้งความประสงคก์ารใชอุ้ปกรณ์ Tablet  
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยมีแนวคิดที่จะพัฒนา
ระบบการประชุมของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นระบบ e-Meeting ดังน้ัน จึงได้จัดทําแบบสํารวจความประสงค์ 
การใช้อุปกรณ์ Tablet ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยขึ้น เพ่ือสํารวจความคิดเห็นและความต้องการของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยในเบ้ืองต้น ว่าท่านมีความประสงค์ที่จะใช้อุปกรณ์ดังกล่าวหรือไม่ และหากมีความคิดเห็นอ่ืนใด
เพ่ิมเติมสามารถกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมในแบบสํารวจดังกล่าวได้ และส่งแบบสํารวจฯ ดังกล่าว คืนให้กับฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.5 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๖2 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการประชุม 
ครั้งที่ 6/๒๕๖2 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 

1. หน้า 7 บรรทัดที่ 21 เพ่ิมเติมข้อความ  
  จากเดิม “...ของเศรษฐกิจ กฎหมาย มากย่ิงขึ้น...” 

 เป็น “...ของเศรษฐกิจและกฎหมาย มากย่ิงขึ้น...” 
2. หน้า 7 บรรทัดที่ 27 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 

  จากเดิม “...รวมถึงปรัชญายังไม่มีความชัดเจน...ความต้องการของสิ่งที่จะประดิษฐ์ออกไป
อย่างไร” 
  เป็น “...รวมถึงปรัชญาของหลักสูตรยังไม่มีความชัดเจน...ความต้องการของสิ่งที่จะประดิษฐ์ผลิต
บัณฑิตออกไปอย่างไร” 

3. หน้า 10 บรรทัดที่ 6 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
 จากเดิม “...อาจารย์ชายภัทรสุวงส์ วงศ์หล้า” 
 เป็น “...อาจารย์ชายภัทรสุวงส์ชายภัทรสุวงศ์ วงศ์หล้า” 

4. หน้า 13 บรรทัดที่ 22 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
  จากเดิม “...ฐานข้อมูล TCI ซึ่งประเป็นประโยชน์...” 
  เป็น “...ฐานข้อมูล TCI ซึ่งประจะเป็นประโยชน์...” 
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5. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา กล่าวว่า หน้า 5 กรณี
รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ตนได้อภิปรายและทักท้วงไว้กรณีการติดตามเรื่องความ
คืบหน้ากรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้ 
รับการบันทึก จึงขอไม่รบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 
  ประกอบกับไม่ขอรับรองครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2562 และครั้งที่ 6/2562 
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เน่ืองจากไม่ได้บันทึกการทักท้วงของตนไว้เช่นกัน  

6.  พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า กรณีที่อาจารย์
นิมิต วุฒิอินทร์ จะไม่รับรองรายงานการประชุมในแต่ละคร้ังน้ันอาจไม่ถูกต้อง แต่ควรจะเป็นการไม่รับรอง 
บางระเบียบวาระการประชุม เน่ืองจากหากไม่รับรองทั้งหมดจะเก่ียวพันกับการพิจารณาอนุมัติและให้ความ
เห็นชอบในระเบียบวาระอ่ืนด้วย 

7. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา กล่าวว่า ขอฝาก
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยให้บันทึกตามที่ตนได้ขอแก้ไข เน่ืองจากได้ติดตามมาหลายรอบแล้ว เพราะเกี่ยวพันกับ
เรื่องการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ัน ขอให้ช่วยบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย และต้องระบุให้ชัดเจนว่า
ตนได้มีการติดตามและสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ทําหนังสือไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ฝากถึงอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  
ให้พิจารณาความหน้า 21 ระเบียบวาระที่ 6.4 ซึ่งเป็นกรณีที่อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ได้สอบถามอยู่ในขณะน้ี  
และได้มีการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว 

   
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๖2 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ตามท่ีแก้ไข  
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รกัษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ได้ออกจากห้องประชุม 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า 1) เรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายก 
สภามหาวิทยาลัย น้ัน สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ติดตามไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ขณะนี้ได้รับคําตอบ 
ทางโทรศัพท์ว่า เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ที่กําลังเข้ามารับตําแหน่งใหม่กําลังเร่งศึกษาเรื่อง
ดังกล่าวให้โดยด่วนและหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป 2) เรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังอธิการบดี ขณะน้ีทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้คืนหนังสือเรื่องดังกล่าว 
ที่ทางสภามหาวิทยาลัยได้ส่งไป โดยให้เหตุผลสองประการ ได้แก่ (1) เรื่องอายุที่เกิน 60 ปี ซึ่งทาง สกอ.  
โดยคํายืนยันของรัฐมนตรีว่าผู้ที่จะได้รับการเสนอช่ือเพ่ือโปรดเกล้าฯ น้ัน จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี  
(2) เรื่องที่กําลังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไปศึกษาดูงานต่างประเทศน้ัน ยังไม่มีข้อยุติ ดังน้ัน จึงขอเรียนข้อมูล
ต่อที่ประชุมว่า กรณีที่อายุไม่เกิน 60 ปี ทุกมหาวิทยาลัยใช้แนวปฏิบัติเดียวกัน คือ ขณะนี้ยังไม่มีคําพิพากษา 
เป็นที่สิ้นสุด หลายมหาวิทยาลัยมีแนวคิดว่าต้องรอฟังคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดกรณีมหาวิทยาลัย 
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ราชภัฏบุรีรัมย์ก่อน จากน้ันหากคําพิพากษาเป็นประการใด สภามหาวิทยาลัยก็จะดําเนินการต่อไป สําหรับ
เรื่องคดีความเก่ียวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ
ต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและส่งผลการสอบข้อเท็จจริงทั้ง 2 ชุด ไปยังสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) เรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือติดตามสอบถามไปยัง สตง. อีกคร้ังหน่ึงว่าปัจจุบัน 
เรื่องดังกล่าวดําเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว วันน้ีและระเบียบวาระการประชุมครั้งน้ีเป็นการแจ้งให้สภามหาวิทยาลัย 
ได้รับทราบข้อมูลว่าทางมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการครบถ้วนตามมติสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  
ส่วนผลจะเป็นประการใด สภามหาวิทยาลัยจะดําเนินการอย่างไรต่อไปคงต้องรอข้อมูลที่ชัดเจนกลับมาอีกคร้ัง 
 จากน้ัน นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เรื่องอายุเกินหกสิบปีคงต้องรอคําพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุดกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ต่อไป ส่วนเร่ืองการสอบถามไปยัง สตง. น้ัน หลังจากการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เสร็จเรียบร้อย ตนได้เร่งรัดทางเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยให้มีหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องในวันถัดไปทันที ดังน้ัน ทุกสิ่งทุกอย่างต้องรอจน
กระบวนการถึงที่สุด ขณะนี้ทุกสิ่งอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ หากกระบวนการต่าง ๆ  
ถึงที่สุดแล้ว สภามหาวิทยาลัยก็จะมาพิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไป 
  
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา กล่าวว่า 
ความคิดส่วนตัวเห็นว่าในเมื่อเป็นเรื่องสําคัญที่ทาง สกอ. แจ้งกลับมา และเป็นเรื่องที่เก่ียวพันกับอํานาจหน้าที่ 
ของสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัยควรนําสําเนาหนังสือดังกล่าวมาแจกให้กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ได้รับทราบข้อมูล ไม่ควรสรุปความมานําเสนอ เพราะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคน 
มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะวินิจฉัยและพิจารณาด้วยตนเอง ตนเสนอขอให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจกเอกสาร 
ซึ่งการดําเนินการในลักษณะน้ีของเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเหมือนมีพิรุธ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 1) ถึงแม้เอกสารจะเป็นเรื่องลับหรือไม่ลับ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยควรนํามาแจกให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนได้รับทราบข้อมูล หากเป็น
เอกสารลับก็ต้องทําการคุมด้วยตัวเลขหรืออะไรต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ไม่ควรมาแจ้งด้วยวาจา 2) เรื่องน้ี
เป็นเรื่องสําคัญ ควรนําเข้าสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ไม่ควรเป็นเพียงเร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ จะถูกต้องและ 
มีความเหมาะสมกว่า สภามหาวิทยาลัยควรมีส่วนร่วมในการช่วยพิจารณาและมีข้อเสนอแนะว่าควรดําเนินการ
อย่างไรต่อไป 3) กรณีที่ให้รอคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตนเห็นว่า
ไม่น่าจะถูกต้อง เพราะเคยมีคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีออก
มาแล้วเช่นกัน แล้วเหตุใดถึงไม่ยึดถือคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี เหตุใดต้องรอคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดังน้ัน  
ตนเห็นว่าไม่ควรยืดเย้ือเรื่องน้ีออกไปเพ่ือวัตถุประสงค์บางอย่าง ควรนําสําเนาหนังสือมาแจกให้กรรมการพิจารณา
และวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไป 4) กรณีเรื่องการศึกษาดูงานต่างประเทศ เก่ียวพัน
กับที่ สตง. ช้ีมูลมา ซึ่งน่าจะสัมพันธ์กับเร่ืองของการรักษาราชการแทนอธิการบดี จะเข้าข่ายการประวิงเวลา 
อะไรต่าง ๆ หรือไม่ ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เกิดกรณีในลักษณะใกล้เคียงกับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แต่สุดท้ายสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ช้ีว่าไม่มีมูลหรืออาจจะไม่เข้าข่าย แต่อธิการบดีได้แสดงสปิริตด้วยการลาออกแล้วให้ดําเนินการ
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กระบวนการสรรหาใหม่ ตนเสนอขอให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจกเอกสารและขอให้บรรจุเป็นเรื่อง 
เพ่ือพิจารณา 
 3. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เรื่องน้ีเป็นเรื่องสืบเน่ืองที่ตนให้นําเข้ามาแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัย 
ว่าที่เคยมีมติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่านมาว่าได้ดําเนินการไปถึงไหนอย่างไรเพื่อนํามาแจ้ง 
ให้สภามหาวิทยาลัยได้ทราบในวันน้ี ดังน้ัน ขอเสนอให้นําเรื่องน้ีเข้าสู่การพิจารณาในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งต่อไป และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเตรียมเอกสารให้ชัดเจน เน่ืองจากการประชุมครั้งน้ีมีวาระที่รอ
พิจารณาอีกค่อนข้างมาก 
 4. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่ากรณีน้ี 
เป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วน ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและรัดกุม โดยเฉพาะกรณีที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ไม่นําเอกสารมาแจกในห้องประชุมแต่สรุปย่อความมาแจ้งในลักษณะน้ีผมเห็นว่าต้องมีเอกสารมาประกอบ 
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้อ่านเพ่ือประกอบการพิจารณา หรือจะนําสําเนามาฉายขึ้นจอก็ได้ ขอปรึกษา 
ที่ประชุม และขอเสนอญัตติให้นําเสนอเอกสารต่อที่ประชุม 
 5. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ได้แจ้งแล้วว่าให้เป็นการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  
เพ่ือให้ดําเนินการอย่างถูกต้องกันทุกฝ่าย 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง สอบถามเลขานุการสภามหาวิทยาลัยว่าได้รับหนังสือตอบกลับจาก สกอ.  
ในกรณีดังกล่าวต้ังแต่เมื่อใด 
 7. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า นายกสภามหาวิทยาลัยได้กรุณามอบ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการติดตามเรื่องเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุม 
ครั้งต่อไป หนังสือฉบับดังกล่าวเรียนนายกสภามหาวิทยาลัย ไม่ได้เรียนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังน้ัน  
การวินิจฉัยต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับนายกสภามหาวิทยาลัยโดยตรงว่าจะให้ดําเนินการอย่างไรต่อไป ตนทําตาม
กระบวนการ วันน้ีนํามาเสนอข้อมูลในวาระสืบเน่ือง ไม่ใช่วาระเพ่ือพิจารณา หากท่านต้องการพิจารณาก็ให้
นําไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป ซึ่งตนไม่มีสิทธ์ิที่จะนําหนังสือมาให้ที่ประชุม ต้องเป็นการวินิจฉัยและ 
สั่งการของนายกสภามหาวิทยาลัย ดังน้ัน การที่อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ จะมากล่าวหาว่าตนมีพิรุธน้ันเป็นคําพูด
ที่ไม่เหมาะสมอย่างย่ิง 
 9. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า เลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัยต้องเข้าใจบทบาทของเลขานุการสภา ตนเป็นกรรมการคนหน่ึง เมื่อสอบถามว่าหนังสือเข้ามา
เมื่อใด เพราะเหตุใดไม่นํามาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นข้อพิรุธและสงสัยของตน ดังน้ัน เลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ช้ีแจงในประเด็นที่ตนสงสัย ไม่ใช่สรุปความมาแจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รับทราบเท่าน้ัน เมื่อตนสงสัยจึงได้สอบถามก็ถูกต้องแล้ว การปกปิดและไม่นําเสนอย่ิงทําให้ตนมีความสงสัย
มากย่ิงขึ้น ผมขอสอบถามว่าหนังสือดังกล่าวได้รับกลับคืนมาเมื่อใด เพราะเหตุใดจึงนํามาแจ้งวันน้ี 
 10. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กล่าวว่า 
ขณะนี้เป็นเวลา 10.30 น. ซึ่งยังคงค้างวาระการประชุมอีกจํานวนมาก ขอเรียนที่ประชุมว่าในการประชุม 
ครั้งที่ผ่านมา พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ขอให้ตนถอนคดี 
ที่ไปแจ้งความเรื่องการเผยแพร่เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย (เอกสารลับ) ซึ่งตนก็คิดว่าบรรยากาศ 
การทํางานในสภามหาวิทยาลัยแห่งน้ีน่าจะไปด้วยดี การให้เกียรติซึ่งกันและกันในการทํางานตนถือว่าเป็น 
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สิ่งสําคัญ ผู้ทําหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นรองอธิการบดีคนหนึ่งโดยคําแนะนําของอธิการบดี  
จะดําเนินการใดก็ต้องยึดตัวบทกฎหมายเป็นสําคัญ คงไม่ดําเนินการใดที่ทําให้ตนเองเดือดร้อน ตนไม่ทราบว่า
อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กําลังคิดสิ่งใดอยู่ แต่เทา่ที่ตนฟังการรายงานของเลขานุการสภามหาวิทยาลัยก็เข้าใจว่า
หนังสือฉบับน้ีส่งคืนมาจาก สกอ. เน้ือความมี 2 ประเด็น ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้สั่งการให้นําเข้า
บรรจุวาระการประชุม ซึ่งชอบด้วยเหตุด้วยผลท่ีผู้ทําหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะต้องไปหาข้อมูลมาให้
เป็นที่ยุติมากที่สุดเพ่ือนําเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาต่อไป  
  เรื่องอายุเกิน 60 ปี หากจะพูดกันก็ไม่มีวันที่จะจบ หากเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามระบบและ
กลไกที่ต้องรอศาลพิจารณา เพราะทุกคนมีความเห็นที่ไม่ตรงกันอย่างแน่นอน ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ได้กล่าวถึงการปรองดอง ตนก็ไม่ทราบว่าอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว 
กับตนน้ันขัดแย้งกันหรือไม่ หรือเป็นเพียงความเห็นต่างซึ่งเป็นเรื่องปกติในสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน เรื่องน้ี 
ไม่ควรกล่าวถึงอีกเพราะยังไม่มีข้อยุติ ส่วนเร่ืองไปศึกษาดูงานต่างประเทศน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช 
ฟ้าขาว เองก็เคยกล่าวไว้ว่าเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย ผลการสอบสวนก็ออกมาเป็นที่ยุติเรียบร้อยแล้ว 
เพราะเหตุใดถึงยังไม่จบ เรื่องน้ีองค์กรที่ตัดสิน คือ ป.ป.ช. ดังน้ัน หากจะให้ความเป็นธรรมกับคนกรณีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างแท้จริงคงต้องรอศาลปกครองเชียงใหม่ ดังน้ัน จึงควรพิจารณาเรื่องอ่ืน
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเดินหน้าต่อไปอย่างสร้างสรรค์ หากอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ศักราช ฟ้าขาว มีประเด็นอ่ืนใดสงสัยขอความกรุณามาสอบถามตนนอกรอบได้ วันน้ีตนเห็นว่าเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ได้ถูกต้องแล้ว และคราวหน้าค่อยมาพิจารณาในเรื่องน้ีต่อ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง กล่าวว่า สิ่งที่ตนได้สอบถามน้ันไม่ได้เป็นการสอบถามด้วยอารมณ์แต่อย่างใด 
แต่ถามตามครรลอง หากทําให้อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย เข้าใจอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ตนพยายามถาม 
ในมิติตัวบทกฎหมายต่าง ๆ เท่าน้ัน 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําหนังสือตอบกลับจาก สกอ. กรณีการเสนอ 
ขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา 
ในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 จากน้ันรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ได้เข้าห้องประชุมเพ่ือพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป
ตามปกติ 
 
  



๑๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบาย 

 
 4.1.1 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี   

(พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบบัปรบัปรุง ปี 2562 
  
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย ในฐานะรองอธิการบดีรับผิดชอบงานนโยบายและแผน นําเสนอที่ประชุมว่า 
ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕60 – 
๒๕๖4) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น โดยเป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4) พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุม 
ครั้งที่ 4/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว  
 ในการน้ีมหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.1.๑ นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4) 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2 รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ และหากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้แจ้งข้อมูลกลับโดยตรงที่อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย ภายในเจ็ดวัน เพ่ือนําไปปรับปรุง
แก้ไขให้มีความสมบูรณ์และรายงานต่อพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 
ต่อไป    
 

๔.๒   พิจารณาเรื่องการศกึษา 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เน่ืองจากระเบียบวาระที่ 4.2.1 เป็นวาระลับ เพ่ือให้ 

การประชุมดําเนินการไปอย่างต่อเน่ือง จึงขออนุญาตนําไปพิจารณาในวาระท้าย โดยขอนําระเบียบวาระที่ 4.2.2 – 
4.2.7 ระเบียบวาระที่ 4.3  ระเบียบวาระที่ 4.4 และระเบียบวาระที่ 5 ขึ้นมาพิจารณาก่อน จากน้ัน 
จึงดําเนินการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2.1 และระเบียบวาระที่ 6 ต่อไป ตามลําดับ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุญาตให้นําระเบียบวาระที่ 4.2.2 – 4.2.7 ระเบียบวาระที่ 4.3  ระเบียบวาระที่ 4.4  

และระเบียบวาระที่ 5 ขึ้นมาพิจารณาก่อน จากน้ัน จึงดําเนินการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2.1 และระเบียบ
วาระที่ 6 ต่อไป ตามลําดับ 

 
  



๑๗ 
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๔.๒.2 การอนุมัติใหป้รญิญาของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  
ปกีารศกึษา 2561 ครั้งที่ 5/2562 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕๖2 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม
หลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน 205 คน ซึ่งเป็น
การดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 

 

สําเร็จการศึกษา วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 
 ระดับปริญญาโท 1 คน   
 ระดับปริญญาตรี 204 คน 

   รวม 205 คน 
 

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๒.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน  205 คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 

 
๔.๒.3 การขอพฒันาหลกัสตูรใหม่ หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2563 
 

 อาจารย์วินัย ไชยวงศ์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
มีความประสงค์จะขอพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
เพ่ือสนองพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในการผลิตและพัฒนาครูระดับการศึกษาปฐมวัยให้กับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน และผลิตครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยให้ กับจั งหวัดแม่ ฮ่องสอนเพ่ือสนองความต้องการ 
ของโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕62 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  
ได้มีมติสภามหาวิทยาลัยกรณีการเสนอเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย ให้นําเสนอ  
๒ ขั้นตอน ดังน้ี 

๑) นําเสนอขอความเห็นชอบในหลักการก่อนว่าควรเปิดหลักสูตรน้ีหรือไม่ และมีเหตุผลใด 
ที่จะเปิดหลักสูตรดังกล่าว โดยมีข้อมูลความต้องการของสังคม ความพร้อมของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะความ
พร้อมด้านอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหากไม่พร้อมมหาวิทยาลัย 
มีวิธีการอย่างไร หลักสูตรมีความแตกต่างและมีความโดดเด่นอย่างไรเมื่อเทียบกับของมหาวิทยาลัยอ่ืน  
กลยุทธ์ในการหาผู้เรียน และอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา รวมถึงให้ระบุ



๑๘ 
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เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยนําเสนอข้อมูลเหล่าน้ีเสนอพร้อมโครงสร้างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
โดยใช้เวลาในการนําเสนอไม่เกิน 10 นาที 

๒) เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและมีมติเห็นชอบว่าควรเปิดจึงนําข้อเสนอแนะต่าง ๆ กลับไป
พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แล้วจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้
ดําเนินการเสนอตามลําดับขั้นตอน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยใช้เวลาในการนําเสนอไม่เกิน 10 นาที 

ดังน้ัน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้แนวคิดและข้อเสนอแนะก่อน
การพัฒนาหลักสูตรฯ ดังกล่าว โดยขออนุญาตให้อาจารย์ปัทมา รัตนกมลวรรณ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นผู้นําเสนอการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ทีป่ระชุมร่วมกันพจิารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นประธาน
กรรมการ คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เรื่องน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ  
มาเรียบร้อยแล้ว กรรมการได้ท้วงติงหลายประเด็น และขอเรียนข้อมูลเพ่ิมเติมว่าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนน้ี เป็นจุดเด่นของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และเป็นความต้องการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อย่างมาก มีนักเรียนมาสมัครเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาน้ีจํานวน 42 คน แต่สามารถรับได้เพียง 35 คน ดังน้ัน 
นักเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความต้องการเรียนครูอย่างมาก หากเป็นไปได้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนควรเปิดครู
สาขาวิชาอ่ืนด้วยเพ่ือตอบสนองความต้องการของชาวจังหวัดแมฮ่่องสอน 

๒. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกต ดังน้ี  
  1)  เรื่องเดิมและเหตุผลของการพิจารณาการขอพัฒนาหลักสูตรได้กล่าวถึงการผลิตและ
พัฒนาครูระดับการศึกษาปฐมวัยให้กับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และ
ผลิตครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพ่ือสนองความต้องการของโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาหลักสูตรน้ี แต่เมื่อไปอ่านหลักการและเหตุผล ความจําเป็น 
ในการพัฒนาหลักสูตรกลับไม่พบเร่ืองการผลิตและพัฒนาครูระดับการศึกษาปฐมวัยให้กับโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแม้แต่น้อย 
  2) ควรมีการออกแบบสอบถามเรื่องการผลติและพัฒนาครูระดับการศึกษาปฐมวัยให้กับ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนด้วย 
  3) วัตถุประสงค์ไม่กล่าวถึงการผลิตและพัฒนาครูระดับการศึกษาปฐมวัยให้กับโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแม้แต่น้อย กล่าวเพียงการผลิตครูสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเท่าน้ัน 
  4) เพราะเหตุใดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนจึงไม่พัฒนาหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาเรียนน้อยกว่า 
สี่ปี ยกตัวอย่าง ตํารวจตระเวนชายแดนน้ันผ่านการอบรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับครูมาค่อนข้างมาก จะเป็นไปได้
หรือไม่หากนํามาเทียบโอนหน่วยกิตเพ่ือศึกษาต่อให้ได้ปริญญาในระดับปริญญาตรี เป็นต้น ซึ่งหากทําได้จะได้
นักศึกษาเพ่ิมขึ้นอีกจํานวนมาก เพราะพ้ืนฐานต่าง ๆ ได้เรียนผ่านมาหมดเรียบร้อยแล้ว  
  5)  การนําเสนอในวันน้ีน้ัน หากอ่านจากเอกสารท่ีเสนอมาอย่างเดียวโดยไม่ได้รับฟัง 
การนําเสนอด้วยวาจาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรถือว่าไม่ผ่าน ขอให้นําข้อเสนอแนะกลับไปพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย   
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๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อคิดเห็น ดังน้ี 

1) ต้องการเห็นหลักสูตรต่าง ๆ นําเสนอไปในทิศทางที่ก้าวหน้า เพราะเหตุใดไม่จัดทํา
หลักสูตรในลักษณะต่อเน่ือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีวิทยาลัยชุมชนที่เปิดหลักสูตรปฐมวัยในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) อยู่แล้ว ซึ่งหากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเปิดหลักสูตรที่สามารถนํามาต่อเน่ืองเพ่ือให้ปริญญาตรี
ได้จะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อชาวแม่ฮ่องสอนอย่างมาก เป็นการเปิดโอกาสให้คนในพ้ืนที่ได้มีการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น  

2) การใช้พระนามของในหลวงรัชกาลที่ 10 ควรใช้คําใดคําหน่ึงให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งหมดและควรเป็นช่ือที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด 

3)  วัตถุประสงค์ ข้อ 4.3.1 ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการ
สอนด้านใด 

๔. อาจารย์ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ 
ดังน้ี 

๑) การกําหนดกลุ่มสาขาวิชา (Cluster) ที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ ทั้ง 8 Cluster น้ัน  
ควรระบุเป็นช่ือภาษาไทยด้วย เน่ืองจากเป็นหลักสูตรภาษาไทย 

๒) ควรตรวจสอบการสะกดคําให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย เช่น ช่ือหลักสูตรครุศาสตร-
บัณฑิต การสะกดคําที่ถูกต้อง คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 

๓) ควรตรวจสอบการใช้ภาษาบาลีให้ถูกต้อง เพราะหากระบุไม่ถูกต้องจะเกิดความ
เสียหายได้ โดยเฉพาะ “การสอนดี (สุสาโน)” หากระบุแบบนี้ จะแปลว่า “ป่าช้า” ซึ่งที่ถูกต้องควรเป็น  
“การสอนดี (สุสาสโน)” 

5. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ที่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะไปน้ันขอให้ทางวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนกลับไปปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะ 
เรื่องของตํารวจตระเวนชายแดน หากไม่ต้องการเน้นเรื่องตํารวจตระเวนชายแดนก็ให้เอาออกเสีย เพ่ือให้
เน้ือหาของหลักสูตรน้ีสอดคล้องซึ่งกันและกัน 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรนํานโยบายของประเทศเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยมาอ้างอิงและระบุไว้ในหลักสูตรน้ีด้วย 
เน่ืองจากหลักสูตรน้ีเป็นความต้องการของประเทศ หากเขียนให้ดีสามารถนํามาเช่ือมโยงกับเครดิตของประเทศได้ 
แล้วสามารถดําเนินการต่อได้ไม่ยาก ดังน้ัน ขอให้กลับไปปรับการเขียนอีกเล็กน้อย  

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ นุ่มมีศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
ให้ข้อคิดเห็นว่า หลักสูตรน้ีใช้ช่ือเดียวกับหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังน้ัน 
หลักสูตรน้ีคือการแยกเล่มออกไปเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างแท้จริง โดยหลักการควรนําเสนอให้ได้ว่า
หลักสูตรของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมีจุดเด่นอย่างไร มีเป้าหมายและวิธีคิดที่แตกต่างจากของเชียงใหม่อย่างไร 
ต้องหาปรัชญาหรืออ่ืนใดที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นแม่ฮ่องสอน มิเช่นน้ันก็จะเหมือนกับหลักสูตรของเชียงใหม่
ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด 

8. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า สถานการณ์
การศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น วิทยาลัยชุมชนเปิดสอนในระดับอนุปริญญาก็จริง แต่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ทางวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเองก็พยายามที่จะเช่ือมโยงกันระหว่างระดับอนุปริญญา
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ของวิทยาลัยชุมชนกับระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แต่ตามข้อเท็จจริงไม่สามารถเช่ือมโยงกันได้ 
เน่ืองจากคุณภาพต่าง ๆ ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร ซึ่งยังเป็นปัญหาที่พยายามหาทางแก้ไขอยู่  

9. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า หลักสูตรน้ี
ควรมีจุดเด่นอยู่ที่พระราชดําริเรื่องตํารวจตระเวนชายแดน บุคคลเหล่าน้ีจะไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หาก
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเปิดโอกาสให้กับบุคคลดังกล่าวจะได้ลูกค้าเพ่ิมขึ้นอีกกลุ่มเป้าหมายหน่ึง ดังน้ัน ไม่ควร 
ตัดประเด็นตํารวจตระเวนชายแดนออก แต่ควรปรับเพ่ิมวัตถุประสงค์ หลักการและเหตุผล เข้าไปเพ่ือรองรับ
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 

10. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่า 
มหาวิทยาลัยพยายามทําทุกวิถีทางเพ่ือสนองความต้องการของท้องถิ่น แต่สิ่งหน่ึงที่ยังไม่สามารถกระทํา 
การเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตให้เป็นหลักสูตรที่น้อยกว่าสี่ปี เน่ืองจาก มคอ.1 กําหนดให้ทําเป็นหลักสูตร 
สี่ปีเท่าน้ัน ส่วนกรณีที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนก็สามารถเข้าสู่กระบวนการเทียบโอนของ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้ หรือแม้แต่บุคคลอ่ืนที่สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาก็สามารถเทียบโอนเพ่ือ
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้   
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบในหลักการ โดยมอบคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ต่อไป 

 
๔.๒.4 การขอพฒันาหลกัสตูรใหม่  

หลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจบริการ : Bachelor of 
Business Administration in Innovative Service Business 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วย 
คณะวิทยาการจัดการมีความประสงค์จะขอเปิดหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจบริการ : 
Bachelor of Business Administration in Innovative Service Business โดยมีแนวคิดเพ่ือผลิตบัณฑิต 
ให้มีความรู้และทักษะการประกอบการและดําเนินงานด้านนวัตกรรมธุรกิจบริการ ควบคู่กับการใช้ภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

โดยคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ได้พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561  
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 และมีมติให้ความเห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะให้ผู้พัฒนาหลักสูตร 
นําไปปรับปรุงแก้ไข ต่อมาได้นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2562  
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
โดยมอบให้ผู้พัฒนาหลักสูตรปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมให้เรียบร้อยก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป น้ัน  

ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕62 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  
ได้มีมติสภามหาวิทยาลัยกรณีการเสนอเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย ให้นําเสนอ  
๒ ขั้นตอน ดังน้ี 
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๑) นําเสนอขอความเห็นชอบในหลักการก่อนว่าควรเปิดหลักสูตรน้ีหรือไม่ และมีเหตุผลใด 
ที่จะเปิดหลักสูตรดังกล่าว โดยมีข้อมูลความต้องการของสังคม ความพร้อมของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะความ
พร้อมด้านอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหากไม่พร้อมมหาวิทยาลัย 
มีวิธีการอย่างไร หลักสูตรมีความแตกต่างและมีความโดดเด่นอย่างไรเมื่อเทียบกับของมหาวิทยาลัยอ่ืน  
กลยุทธ์ในการหาผู้เรียน และอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา รวมถึงให้ระบุ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยนําเสนอข้อมูลเหล่าน้ีเสนอพร้อมโครงสร้างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
โดยใช้เวลาในการนําเสนอไม่เกิน 10 นาที 

๒) เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและมีมติเห็นชอบว่าควรเปิดจึงนําข้อเสนอแนะต่าง ๆ กลับไป
พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แล้วจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้
ดําเนินการเสนอตามลําดับขั้นตอน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยใช้เวลาในการนําเสนอไม่เกิน 10 นาที 
 ดังน้ัน คณะวิทยาการจัดการ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้แนวคิดและข้อเสนอแนะ 
ก่อนการพัฒนาหลักสูตรฯ ดังกล่าว โดยขออนุญาตให้อาจารย์สุกัญญา สุทธาวาสน์ อาจารย์ประจําภาควิชา
บริหารธุรกิจ ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นผู้นําเสนอการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ทีป่ระชุมร่วมกันพจิารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ในฐานะเป็นผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรน้ี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ทางหลักสูตรได้ติดต่อไปทาง IHG : InterContinental 
Hotels Group และ Marriott International Hotels Group ว่าสนใจที่จะเข้าร่วมยกร่างหลักสูตรกับ
มหาวิทยาลัยหรือไม่และนักศึกษาสามารถไปฝึกงานทุกปิดเทอมใหญ่ รวมท้ังให้ทุนการศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษา 
และมีจุดเด่นอีกอย่าง คือ การสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการบริการ คําว่า “การสร้าง” หมายถึง  
สร้างสินค้าใหม่ ๆ หรือกิจกรรมใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจบริการ เช่น สินค้าสปา หรือบริการใหม่ ๆ ให้กับโรงแรม 
และรู้จักเลือกใช้นวัตกรรมบริการและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น 

๒. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ครั้งที่ผ่าน
มาได้ให้ข้อเสนอแนะว่าให้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับนวัตกรรม ซึ่งกลับมาคร้ังน้ีเพ่ิมเติมไปค่อนข้างมาก แต่อยากให้เข้าใจ
ว่าการจํากัดความของนวัตกรรม หมายความว่า สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นคําจํากัดความของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่ได้ให้ความหมายไว้ 
ดังน้ัน หากนํามาระบุในเล่มต้องระบุให้ถูกต้องถูกตําแหน่งของประโยคน้ัน ๆ มิเช่นน้ันจะทําให้ความหมาย
เปลี่ยนไปได้ และที่สําคัญควรนําเรื่องจุดเด่นของหลักสูตรที่อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ได้กล่าวในเบื้องต้น 
มาระบุไว้ในรายละเอียดด้วย 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา ให้ข้อเสนอแนะว่า ปรัชญา ระบุไว้ว่า การจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วย... หากใช้
คําว่าประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว จะเป็นการมองเฉพาะ Input Output และมองที่ Output มากกว่า Input 
แต่อยากให้มองในแง่ของ Goal คือ ประสิทธิผลเข้าไปด้วย ประกอบกับ ณ วันน้ี หลักสูตรทุกหลักสูตรจะถูก
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังน้ัน อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง 5 คน 
ต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องคุณวุฒิต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่จะเปิด ผลงานทางวิชาการมีครบถ้วนหรือไม่ ห้าปีย้อนหลังต้องมีผลงานทางวิชาการก่ีช้ิน เป็นต้น 
 



๒๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบในหลักการ โดยมอบคณบดีคณะวิทยาการจัดการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ต่อไป 

 
๔.๒.5 การพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการ หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วย 
คณะวิทยาการจัดการมีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ
ไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป น้ัน  
 บัดน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการ
สภาวิชาการ ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขออนุญาตให้อาจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์  
สรเสริมสมบัติ อาจารย์ประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นผู้นําเสนอ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพ่ือขอความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข ๔.๒.5 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ทีป่ระชุมร่วมกันพจิารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า หากปรับหลักสูตรให้ใช้ระยะเวลาเรียนตํ่ากว่า 4 ปี ได้ จะดีมาก เน่ืองจากเห็นมหาวิทยาลัยอ่ืน
ปรับระยะเวลาในการเรียนน้อยกว่า 4 ปี แต่เพราะเหตุใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ถึงไม่ปรับ  

๒. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่า เรื่องของธุรกิจเป็นเรื่องที่ต้องมีความสดใหม่อยู่เสมอ รายวิชาต่าง ๆ น้ัน ควรนํา
บุคคลที่มีประสบการณ์ตรงจากภายนอกเข้ามาบรรยาย เน่ืองจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจจริง 
ไม่ใช่เป็นผู้ที่มีแต่ทฤษฎีแต่ไม่เคยปฏิบัติหรือลงมือทําธุรกิจแต่อย่างใด ดังน้ัน ควรปรับให้ทันสมัยและน่าสนใจ 
นําบุคคลที่มีความสําเร็จด้านธุรกิจมาบรรยายให้กับนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจต่อไป 

๓. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า คําอธิบายรายวิชาในทุกหลักสูตรได้มีข้อตกลงร่วมกันมานานแล้วว่าจะไม่มีคําว่า “ศึกษา” 
ขึ้นต้นประโยค รวมถึงควรใช้คําให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งเล่ม 
 
  



๒๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ต่อไป 

 
๔.๒.6 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

๔.๒.7 การแก้ไขหลกัสตูรในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบัอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสตูร 
และอาจารยป์ระจําหลกัสตูร จํานวน 2 หลักสตูร 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูตร
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร เพ่ือให้ 
มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น ดังน้ี  

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรฉบับปี พ.ศ . 2559  
ขอแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตร เน่ืองจากอาจารย์ปณิธาน พันธ์พวง ลาออก จึงขอแก้ไขเป็น “อาจารย์ 
อิศรากร พันลวันย์” 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560  
ขอแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) ดังน้ี 

(1) อาจารย์ ดร.กาญจน์ณภัทร ปัญญาโกญ ลาออก จึงขอแก้ไขเป็น “อาจารย์นฤมล  
คําปัญญา”  

(2) อาจารย์ ดร.พรรณี สุวัตถี ย้ายไปประจําหลักสูตรอ่ืน จึงขอแก้ไขเป็น “อาจารย์
ชวลิต ขอดศิริ” 
ขอแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) ดังน้ี 

(1) อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา มูลสถาน ได้ลาออกจากราชการ จึงขอแก้ไขเป็น “อาจารย์ 
รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์” 

(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันทนี คุณชยางกูร ย้ายไปประจําหลักสูตรอ่ืน จึงขอแก้ไขเป็น  
“อาจารย์ณิชชยาวรรณ พันธ์ศุภะ” 

(3) อาจารย์สาโรช สอาดเอ่ียม ย้ายไปประจําหลักสูตรอ่ืน จึงขอแก้ไขเป็น “อาจารย ์
ภัสราภรณ์ นันตากาศ” 

(4) อาจารย์สุวินัย น่วมเจริญ ย้ายไปประจําหลักสูตรอ่ืน จึงขอแก้ไขเป็น “อาจารย์นวพร 
ชลารักษ์” 
 ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
2562 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2.7 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 



๒๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ทีป่ระชุมร่วมกันพจิารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อสังเกตว่า ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพชร นุตสาระ อาจารย์ประจํา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ได้เสียชีวิต แต่ยังปรากฏรายช่ืออาจารย์อยู่ ซึ่งขัดกับความ
เป็นจริง จะมีผลกระทบอะไรในอนาคตหรือไม่ 

๒. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยช้ีแจงว่า เน่ืองจากการแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรน้ัน  
เป็นเรื่องที่ต้องผ่านการพิจารณาจากภาควิชา กรรมการประจําคณะ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
ตามลําดับ ขณะนี้ยังไม่มีการเสนอขอเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพชร นุตสาระ แต่อย่างใด  
ซึ่งคาดว่ายังคงอยู่ในระยะเวลาของการหาอาจารย์มาทดแทน แต่ยังอยู่ในห้วงระยะเวลาที่ยังคงสมรรถนะ 
และยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 
โดยขอให้ทางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล เร่งดําเนินการพิจารณาหาอาจารย์ 
มาทดแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพชร นุตสาระ ต่อไป 

 
๔.๓   พิจารณาแต่งตั้ง 
 

  4.3.1 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและแตง่ตั้งผูส้มควรดํารงตาํแหนง่ 
คณบดีวิทยาลยัพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ัง 
เป็นคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคล 
เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย รายละเอียดตามคําสั่ง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 15/2562 สั่ง ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 น้ัน  

บัดน้ี คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
แห่งเอเชีย ได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของ
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕3 จนแล้วเสร็จ 
ประธานกรรมการจึงรายงานการดําเนินงานของกระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียต่อสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณบดีวิทยาลัย
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ที่ได้จากการสรรหา คือ อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์  
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
๔.3.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  



๒๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ัง 
เป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยอนุโลม ข้อ ๑๒ ที่ประชุมได้เชิญ อาจารย์ ดร.วรจิตต์  
เศรษฐพรรค์ ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย นําเสนอ
วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย รวมทั้งแนวทาง 
ในการนํานโยบายและแผนพัฒนาของคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียไปสู่ 
การปฏิบัติ (รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุมหมายเลข 1) 

 
 อาจารย์ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ออกจากห้องประชุม 
เน่ืองจากมีภารกิจ 

 
ทีป่ระชุมร่วมกันพจิารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง สอบถามว่า จากการดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วิทยาลัยมีรายได้ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

๒.  อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี adiCET ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
ว่า หากสอบถามเรื่องรายรับจะต้องพิจารณาว่าจะวัดรายรับในรูปของตัวเงินหรือในรูปแบบใด เน่ืองจาก 
adiCET มี นักศึกษาจํานวนน้อย  รายได้จากค่าเล่า เรียนมี ไม่มาก  แต่  adiCET สามารถหาเ งินวิจัย 
เข้ามาให้กับมหาวิทยาลัยได้เป็นจํานวนมาก หรือจะวัดจากการท่ี adiCET สามารถทําให้มหาวิทยาลัยประหยัด 
ค่าไฟฟ้า โดยการจัดทําระบบโซล่าฟาร์ม (Solar Farm) เป็นต้น หากกล่าวตามข้อเท็จจริง adiCET ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ปีละไม่เกิน 7,000,000 บาท แต่แนวโน้มค่าอุปกรณ์และงานวิจัยต่าง ๆ  
ที่เข้ามาในระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมา adiCET มีรายได้ประมาณหกสิบล้าน โดยหักให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบ 
ที่กําหนดไว้ อีกทั้ง ปัจจุบัน adiCET ผลิตไฟได้เกินกว่าที่ใช้จริง ตอนกลางวันค่าไฟเป็นศูนย์แต่กลางคืนอาจ 
จะมากหน่อยเพราะมีการติดต้ังไฟส่องสว่างบริเวณริมถนน  

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามว่า 
adiCET มีความต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่ เน่ืองจากวิสัยทัศน์ที่นําเสนอมาน้ันมี
ภารกิจที่ค่อนข้างมาก 

๔. อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี adiCET ช้ีแจงว่า ปัจจุบัน 
adiCET พยายามประสานงานและปรึกษากับคณบดีคณะต่าง ๆ เพ่ือสร้างความร่วมมือจากภายในมหาวิทยาลัย 
รวมถึงเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย หากได้รับการสนับสนุนเร่ืองอาจารย์และบุคลากรเพ่ิมเติม ก็จะช่วย
สนับสนุนการบริหารและการดําเนินงานของ adiCET มากย่ิงขึ้น รวมถึงต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วย
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายให้ adiCET ทั้งน้ี งานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
ที่จะให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและผลงานของ adiCET ได้  

๕. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังน้ี 

1) adiCET เป็นคณะที่มีการตีพิมพ์งานวิจัยในระดับนานาชาติค่อนข้างมากสอดรับกับ 
PhD ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย หากปรากฏช่ือของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใน Ranking QS PhD 
จะดีมากเพราะเป็น Ranking ที่คนยอมรับมากที่สุด  



๒๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

2) อาจารย์ควรแสดงศักยภาพของ adiCET ให้มากที่สุด เช่น จํานวนบัณฑิตทั้งในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก จากน้ันเช่ือว่ามหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ตามมาอย่างแน่นอน 

3) แหล่งทุนที่อาจารย์สามารถหางบประมาณได้ง่ายที่สุดในขณะน้ี คือ เรื่องของการทํา
โครงการวิจัยหรือบริการวิชาการ อาจจะต้ังเป้าหมายปีละร้อยล้าน ซึ่งเป็น KPI ที่ค่อนข้างท้าทายอย่างมาก 
โดยเฉพาะการสร้างนักวิจัยของตนเองจะมีความย่ังยืนอย่างมาก  
 ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาเ ก่ียวกับองค์ประชุมสภามหาวิทยาลัย  กรณีการอนุญาตให ้
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองศาสตราจารย์  
ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ในฐานะประธานกรรมการ 
และกรรมการ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
แห่งเอเชีย รวมทั้งหมด จํานวน 4 ราย (ผู้ถูกคัดค้าน) อยู่ในห้องประชุมเพ่ือลงมติให้ความเห็นชอบและแต่งต้ัง
คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียได้หรือไม่  
 จากน้ัน ได้พิจารณาจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม มีจํานวนทั้งสิ้น 21 ราย  
โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่ใช้สิทธ์ิ จํานวน 20 ราย เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๓ ทําให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ที่ไม่ถูกคัดค้าน มีจํานวนเหลืออยู่  
16 ราย เพ่ือดําเนินการตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยดําเนินการประชุมเพ่ือพิจารณามีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน 

ภายหลังจากที่ผู้ถูกคัดค้าน จํานวน 4 ราย ออกจากห้องประชุม คงเหลือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ไม่ถูกคัดค้าน จํานวน 16 ราย และที่ประชุมได้ดําเนินการเพ่ือขอมติเห็นชอบให้กรรมการที่ออกจากห้องประชุม 
เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม คือ 11 เสียง จาก 16 เสียง และ 
ผลการลงมติคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้กรรมการที่ออกจากห้องประชุมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 ดังน้ัน ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ)  
ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหาร ในฐานะประธานกรรมการและกรรมการ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชุมชนแห่งเอเชีย เข้าร่วมดําเนินการลงมติเ พ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
 

ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ตามลําดับ ดังนี้ 

๑. ที่ประชุมเห็นชอบให้กําหนดวิธีการลงมติโดยการลงคะแนนโดยวิธีลับและนับคะแนนโดยเปิดเผย 
ซึ่งต้องได้คะแนนเสียงความเห็นชอบเกินก่ึงหน่ึงขององค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ตามมาตรา 16  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่เข้าประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2553 ข้อ 9 วรรคสาม ในการน้ีมี



๒๗ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุม มีจํานวนทั้งสิ้น 21 ราย โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่ใช้สิทธ์ิ 
จํานวน 20 ราย ดังน้ัน จํานวนเสียงเกินก่ึงหน่ึง คือ 11 คะแนน  

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่ใช้สิทธ์ิ จํานวน 20 คน ได้ดําเนินการลงมติโดยวิธีลับและ 
นับคะแนนโดยเปิดเผยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังให้อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ ดํารงตําแหน่ง
คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย โดยผลการลงมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้อาจารย์ 
ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบและแต่งต้ังให้อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 และวันที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
คือ วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 
 
  4.3.2 แต่งตั้งกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาตจิากคณาจารย์ประจํา 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยนางสาวธัญลักษณ์ คําพรหม กรรมการประจํา
วิทยาลัยนานาชาติ ที่แต่งต้ังจากคณาจารย์ประจํา ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาและ 
การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ต้ังแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 จึงทําให้กรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติที่แต่งต้ัง
จากคณาจารย์ประจําว่างลงจํานวนหน่ึงตําแหน่ง  
 ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงาน
ของ วิทยาลัยนานาชาติ  พ .ศ .  ๒๕๕๗  คณบดี วิทยาลัยนานาชาติจึ ง นํ า เสนอสภามหา วิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ แทนตําแหน่งที่ว่าง  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.3.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังอาจารย์ภัทรศรี อินทร์ขาว คณาจารย์ประจํา เป็น กรรมการ ในคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัยนานาชาติ รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562  
เป็นต้นไป โดยให้อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน คือ อยู่ในตําแหน่งได้จนถึงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2564 

 
  4.3.3  แต่งตั้งคณะกรรมการประจาํสถาบนัวิจัยเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 6  
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และเพ่ือให้ 
การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพ  
  



๒๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.3.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 11 ราย 
รายละเอียดตาม (ร่าง) คาํสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
   1. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

เป็น ประธานกรรมการ 
   2. อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

เป็น กรรมการ 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศลิป์ รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

เป็น กรรมการ 
   4. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็น กรรมการและเลขานุการ 
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมันต์ สะสอง รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัย- 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   6. นายเกษม กุณาศรี  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
   7. นายภูดิท อักษรดิษฐ ์  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
   8. นางภัทราวดี ทองปัน  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
   9. นางสาวกุลนิดา กาวิโล เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
   10. นางศรีนวล พิทักษ ์  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
   11. นายอนุชิต นัดดาศรี  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
 

   ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของสถาบันวิจัย 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61 และกฎระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้องและตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
  4.3.4 แตง่ตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคล 

เพื่อแต่งตั้งเปน็ผู้อํานวยการสํานักดิจิทลัเพื่อการศกึษา 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษา จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 และเพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการ 
หัวหน้าส่วน ราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559  
 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคล 
เพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.3.4 นําเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
  



๒๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา จํานวน 11 ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ ดังน้ี 
   1. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สญัชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น ประธานกรรมการ 

   2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็น รองประธานกรรมการ 
   3. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็น กรรมการ 
   4. ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ เป็น กรรมการ 
   5. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย  รองอธิการบดี 

เป็น กรรมการ 
   6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เป็น กรรมการ 
   7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  

เป็น กรรมการ 
   8. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เป็น เลขานุการ 
   9. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
   10. หัวหน้างานกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
   11. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย  นิติกรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
 

   ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามความในมาตรา 43 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 
 
  4.3.5 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเปน็คณบดบีณัฑิตวิทยาลัย 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงาน ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ 
การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  
 มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ัง 
เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.3.5 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
  



๓๐ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 13 ราย 
รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็น ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

เป็น กรรมการ 
3. ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

เป็น กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทมิา พิชัย รองอธิการบดี 

เป็น กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 

เป็น กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

เป็น กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เป็น กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ 

และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
เป็น กรรมการ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
เป็น กรรมการ 

10. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เป็น เลขานุการ 
11. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย  นิติกรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
 
  4.3.6 การขอเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งประธานกรรมการ 

ในคณะกรรมการจัดทาํคําใหก้ารแกค้ําฟอ้งของศาลปกครองเชียงใหม่ 
และคณะกรรมการจัดทาํคาํอุทธรณข์องศาลปกครองสงูสดุ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้การดําเนินงานในคณะกรรมการจัดทํา
คําให้การแก้คําฟ้องของศาลปกครองเชียงใหม่ และคณะกรรมการจัดทําคําอุทธรณ์ของศาลปกครองสูงสุด 
ดําเนินไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงและแต่งต้ังประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้องของศาลปกครองเชียงใหม่และคณะกรรมการจัดทํา 
คําอุทธรณ์ของศาลปกครองสูงสุด รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.3.6 นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา 



๓๑ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
1. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ ในคณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้อง

ของศาลปกครองเชียงใหม่และคณะกรรมการจัดทําคําอุทธรณ์ของศาลปกครองสูงสุด จํานวน 9 รายการ 
เปลี่ยนเป็น “นายทินกร นําบุญจิตต์” ตามรายละเอียด ดังน้ี 
 
ลําดบั
ที ่

เลขทีค่าํสั่ง 
สภามหาวิทยาลัย 

ชื่อคณะกรรมการ เลขทีค่ด ี

1 50/2556 คณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้อง  
ของศาลปกครองเชียงใหม่ 

คดีหมายเลขดําที่ 
231/2556 

2 67/2558 คณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้อง  
ของศาลปกครองเชียงใหม่ 

คดีหมายเลขดําที่  
บ. 37/2557 

3 31/2559 คณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้อง  
ของศาลปกครองเชียงใหม่ 

คดีหมายเลขดําที่  
บ. 50/2559 

4 3/2560 คณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้อง  
ของศาลปกครองเชียงใหม่ 

คดีหมายเลขดําที่  
บ. 58/2559 

5 42/2560 คณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้อง  
ของศาลปกครองเชียงใหม่ 

คดีหมายเลขดําที่  
บ. 13/2560 

6 75/2560 คณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้อง  
ของศาลปกครองเชียงใหม่ 

คดีหมายเลขดําที่  
บ. 30/2560 

7 14/2561 คณะกรรมการจัดทําคําแก้อุทธรณ์  
ของศาลปกครองสูงสุด 

คดีหมายเลขดําที่ 
อบ. 382/2560 

8 24/2561 คณะกรรมการจัดทําคําแก้อุทธรณ์  
ของศาลปกครองสูงสุด 

คดีหมายเลขดําที่ 
อบ. 559/2559 

9 25/2561 คณะกรรมการจัดทําคําแก้อุทธรณ์  
ของศาลปกครองสูงสุด 

คดีหมายเลขดําที่ 
อบ. 44/2561 

 
2. มอบอํานาจให้นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้มีอํานาจดําเนินคดีและมีอํานาจลงนามในหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับ
คดีน้ีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด รวมท้ังให้มีอํานาจมอบอํานาจช่วงให้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติและความสามารถและ
ราชการไม่เสียประโยชน์ใด 
 

๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบงัคบั หรือประกาศ 
 

 4.4.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย กองทนุสนบัสนนุการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พ.ศ. .... 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

 



๓๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 4.4.2 การขอปรบัปรุงแก้ไขข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
จํานวน 2 ฉบบั ไดแ้ก ่
1)  ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

 ว่าด้วย หลกัเกณฑ์และวิธกีารสรรหาบคุคลเพือ่แต่งตัง้เปน็คณบด ีพ.ศ. 2559 
 2) ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
  ว่าด้วย หลกัเกณฑ์และวิธกีารสรรหาบคุคล เพื่อแต่งตั้งเปน็ผู้อํานวยการ 
  หัวหน้าส่วนราชการ หรือหวัหน้าหน่วยงานทีเ่รียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทยีบเท่าคณะ 
   พ.ศ. 2559 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

 
 ๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงนิ 

 
 - ไม่มี – 
 
๔.6 พิจารณาเรื่องการบรหิารงานบุคคล 
 
 - ไม่มี – 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
๕.1   ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการใหป้รญิญากติติมศกัดิ ์

เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รบัปรญิญากติติมศกัดิ ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ ประจาํปีการศึกษา 2561 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2562 
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ  
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 8/2562 สั่ง ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 น้ัน  

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ออกประกาศคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศัก ด์ิ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบประกาศคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอ 

ช่ือบุคคลเพ่ือให้ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2561 
 



๓๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๕.2  ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพือ่แต่งตั้งเปน็คณบดวิีทยาลัยพฒันาเศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เรื่อง คณุสมบตัิ หลกัเกณฑ์ และวิธกีารได้มา 
ซ่ึงผู้สมควรดํารงตาํแหนง่คณบดวิีทยาลัยพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหง่เอเชีย 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2562 
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัย
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 15/2562  
สั่ง ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 น้ัน  

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัย
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชุมชนแห่ง เอเ ชีย  เรื่อง  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิ ธีการได้มา 
ซึ่งผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ 

และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 

 
๕.3  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

เรื่อง นโยบายและแนวทางการพฒันาสํานกัดิจิทลัเพือ่การศกึษา  
ในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2565  
เพื่อใช้เปน็กรอบในการสรรหาผู้อํานวยการสาํนกัดิจิทลัเพือ่การศึกษา 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือ หัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก และการจัดระบบบริหารงานในสถาบันสํานัก 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 7  

มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ในช่วงปี  
พ.ศ. ๒๕62 - 2565 เพ่ือให้เป็นกรอบในการสรรหาผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 5.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาสํานัก

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ในช่วงปีพ.ศ. 2562 – 2565 
 



๓๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๕.4  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  
เรื่อง นโยบายและแผนพฒันาบณัฑิตวิทยาลัย ในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2565  
เพื่อใช้เปน็กรอบในการสรรหาคณบดบีณัฑิตวิทยาลัย 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงาน ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการสรรหา
บุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖  

มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 – 
๒๕65 เพ่ือให้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5.4 นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 

ในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
๕.5   การเปลี่ยนตําแหนง่ของพนกังานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนนุ จํานวน 1 อัตรา 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ได้เห็นชอบการเปลี่ยนตําแหน่งของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน ๑ อัตรา น้ัน  

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอการเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน  
๑ อัตรา ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5.5 นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบการเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน ๑ อัตรา คือ  

นายวิหาร โคตมะณี ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ เลขที่ตําแหน่ง 0130 สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
เปลี่ยนเป็น ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ เลขที่ตําแหน่ง 1295  สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 จากน้ัน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.6.1 และระเบียบวาระ 
ที่ ๖ ตามลําดับต่อไป 

 
  



๓๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๔.๒.๑ อนุมัตกิารใหป้รญิญากติตมิศักดิ์ ประจําปกีารศกึษา ๒๕๖1 (วาระลบั) 
 
 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.2.๑ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระ 
การประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
7/2562 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระที่ ๔.2.๑ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอ่ไป 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมเก่ียวกับกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  
คือ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 2 
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม 
๒๕๖2 เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ 
 
เลิกประชุมเวลา 13.10 น.  
 
 มนสิชา รตันกจิ นราธิป ปากหวาน 
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (นายนราธิป ปากหวาน) 
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 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 ชาตรี มณีโกศล 
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